

NGHỊ QUYẾT**Đổi mới phương thức hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư
Giai đoạn 2018 - 2022.**

Trong thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn với trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn trên địa bàn dân cư với phương châm “*Hướng mạnh về cơ sở*” và “*Lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm*” chất lượng sinh hoạt Chi đoàn có bước chuyển biến tích cực được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả bước đầu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục xác định công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là khâu đột phá mà trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, Chi đoàn vững mạnh. Xuất phát từ yêu cầu trên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X đề ra Nghị quyết “*Đổi mới phương thức hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2018 - 2022*” với các nội dung cụ thể sau:

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ**1. Mặt được:**

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được quan tâm, đặc biệt các Chi đoàn áp dụng thực hiện tốt mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư góp phần kéo giảm tình hình tệ nạn xã hội tại các địa phương.

Công tác cán bộ được tập trung với trọng tâm là nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho đội ngũ Bí thư, phó Bí thư Chi đoàn thông qua việc tập huấn và thực hiện mô hình hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi; công tác phát triển đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng luôn được quan tâm, phần lớn các Chi đoàn trên địa bàn dân cư có kết nạp được đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng hàng năm; từ đó hình thức sinh hoạt của Chi đoàn từng bước được cải thiện, các hoạt động có sự đầu tư, nội dung sinh hoạt phong phú và sinh động hơn.

Các phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc thể hiện được tính xung kích của tuổi trẻ, các công trình phần việc thanh niên trên địa bàn ấp, khu phố được triển khai thực hiện đa dạng, phong phú và thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia; công tác hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên trong việc học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, tham gia các mô hình phát triển

kinh tế tại địa phương được chú trọng...góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo trong thanh niên, tạo được sự tin tưởng của cấp ủy Đảng và sự đồng tình hưởng ứng của đoàn viên thanh niên.

2. Hạn chế

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn, ý thức tham gia sinh hoạt Chi đoàn của một bộ phận đoàn viên trên địa bàn chưa cao; hoạt động Chi đoàn nhiều nơi còn thiếu chủ động, chưa có nhiều giải pháp hiệu quả phù hợp với thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đoàn viên; hoạt động Đoàn trên địa bàn ấp, khu phố nhiều nơi còn mang tính hình thức, các mô hình thiếu bền vững, chưa đáp ứng thỏa đáng nhu cầu của đoàn viên thanh niên.

Việc đánh giá phân loại đoàn viên còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực tế kết quả hoạt động của đoàn viên, công tác phát triển đoàn viên mới còn chạy theo thành tích; công tác quản lý hồ sơ đoàn viên, đoàn vụ chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

Công tác lãnh, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ nhiều nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; công tác tham mưu, phối hợp của Đoàn cơ sở với cấp ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ cho hoạt động của Chi đoàn nhiều nơi chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chưa xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn thanh niên với các Đoàn thể khác; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ Bí thư, phó Bí thư Chi đoàn còn nhiều bất cập; việc phát hiện, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình chưa kịp thời và thường xuyên.

Kết quả xây dựng Chi đoàn mạnh tuy có tập trung nhưng sự chuyển biến của Chi đoàn ấp, khu phố chưa rõ nét, việc xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu chưa đạt theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Sự gắn kết giữa các cơ sở Đoàn với các công ty, doanh nghiệp để giới thiệu tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên tại địa phương còn thiếu chủ động.

3. Nguyên nhân:

Do điều kiện kinh tế, xã hội phát triển nên phần lớn thanh niên hiện nay tập trung vào các khu, cụm công nghiệp và trong trường học, thanh niên còn lại địa phương rất ít, một bộ phận thanh niên còn lại địa phương chưa có nghề nghiệp ổn định, có lối sống thực dụng ít tham gia vào các phong trào hành động cách mạng của địa phương; tổ chức Đoàn các cấp chưa chủ động đề ra những giải pháp, mô hình hiệu quả tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên; điều kiện, phương tiện hoạt động của Đoàn cơ sở, nhất là Chi đoàn còn rất nhiều khó khăn; chế độ, chính sách dành cho cán bộ Đoàn cơ sở, đặc biệt là Bí thư Chi đoàn còn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với khả năng đóng góp của đội ngũ Bí thư Chi Đoàn.

Các giải pháp lựa chọn, đào tạo, quy hoạch cán bộ Đoàn tâm quyết với công tác thanh niên thiếu đồng bộ và chưa kịp thời. Nhận thức, vai trò, trách

nhiệm của một bộ phận cán bộ Đoàn chậm đổi mới; tác phong, lề lối làm việc chưa khoa học, ít gắn bó, bám sát và nắm chắc lực lượng thanh niên; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn thay đổi thường xuyên, công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn chưa kịp thời nên hình thức sinh hoạt Chi đoàn còn đơn điệu, chất lượng sinh hoạt không cao.

Nhận thức của một số Chi bộ Đảng về thanh niên và công tác thanh niên chưa đầy đủ, tổ chức chỉ đạo còn gò ép, chưa tập trung; một số nơi, người đứng đầu chưa thể hiện hết trách nhiệm, chưa phát huy sức mạnh tập thể, thiếu kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở trong thực hiện nhiệm vụ;

Công tác điều hành, chỉ đạo của Đoàn cơ sở có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa có nhiều giải pháp thật sự hiệu quả hỗ trợ cho hoạt động của Chi đoàn; một số đồng chí Bí thư Chi đoàn còn thiếu chủ động trong việc đề xuất ý kiến của mình trước những việc khó và chưa mạnh dạn đề đạt ý kiến với cấp ủy để giải quyết những khó khăn, bất cập.

II. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP:

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung:

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức của Đoàn trọng tâm là xây dựng Chi đoàn trên địa bàn dân cư trong tỉnh thật sự vững mạnh, đủ sức đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn viên, vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của Đoàn tại các ấp, khu phố, làm hạt nhân nòng cốt, người bạn đồng hành của thanh niên. Xây dựng đội ngũ Bí thư, phó Bí thư Chi đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo nguồn bổ sung nhân lực cho cấp ủy Đảng tại cơ sở.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2022 có ít nhất 80% Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt mạnh, khá 13%, không có Chi đoàn yếu.

- Phân đấu mỗi năm xây dựng ít nhất 35 chi đoàn kiểu mẫu cấp huyện, thành phố và tương đương; trong đó có ít nhất 17 chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh.

- 100% Chi đoàn khi thực hiện công tác đánh giá xếp loại và phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng phải theo đúng quy trình, đúng thực chất.

- Tỷ lệ tập hợp đoàn viên thanh niên còn lại ở địa phương tại các Chi đoàn đạt ít nhất 75%.

- Tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt đạt từ 75% trở lên theo danh sách quản lý thực tế tại địa phương.

- 100% Chi đoàn có Bí thư và Phó Bí thư và được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội.

- Hằng năm 100% Chi đoàn có công trình, phần việc thanh niên.

- Phần đầu có 20% Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn có mô hình phát triển kinh tế do tổ chức Đoàn hỗ trợ.

2. Nội dung và giải pháp:

2.1. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn:

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Chi đoàn định kỳ theo quy định của Điều lệ Đoàn, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, sinh hoạt chuyên đề để trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các Chi đoàn; tổ chức các cuộc họp Ban Chấp hành xã, phường Đoàn mở rộng tại các Chi đoàn, tổ chức sinh hoạt Chi đoàn gắn với sinh nhật đoàn viên.

Đối với các địa bàn đoàn viên phân tán, tỷ lệ tập hợp đoàn viên dưới 55% có thể triển khai thí điểm hình thức sinh hoạt liên Chi đoàn, sinh hoạt Chi đoàn trực tuyến thông qua mạng xã hội nhưng không quá 4 lần/năm (*Nội dung này chỉ khuyến khích đối với các Chi đoàn thật sự khó khăn, không khuyến khích nhân rộng*).

Chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ tại Chi đoàn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng tăng cường sinh hoạt chính trị gắn liền với các hoạt động thiết thực với nhu cầu cần thiết của đoàn viên thanh niên như: học tập, việc làm, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trong thanh niên,... Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình cảm giữa các đoàn viên trong Chi đoàn, để Chi đoàn thật sự là môi trường tốt cho đoàn viên rèn luyện và chia sẻ tâm tư tình cảm của bản thân.

Thực hiện tốt mô hình “1 + 1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng “*Chi đoàn mạnh*”, Chi đoàn “*3 chủ động*”, “*Chi đoàn kiểu mẫu*”.

Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý đoàn viên thống nhất trong toàn tỉnh; phát huy hiệu quả vai trò của đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú để tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn.

2.2. Nâng cao chất lượng đoàn viên:

Đảm bảo tiêu chuẩn về nhận thức và hành động của thanh niên khi kết nạp vào Đoàn, quan tâm đối tượng là đội viên trưởng thành trong các trường trung học cơ sở, hội viên, thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên nhập cư tại các khu đô thị. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới, không chạy theo số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn. Đặc biệt coi trọng việc tổ chức lễ kết nạp và lễ trưởng thành Đoàn tại Chi đoàn.

Đổi mới phương thức quản lý đoàn viên phù hợp với đặc thù của khu vực, địa bàn, tổ chức các hoạt động thiết thực tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình Rèn luyện đoàn viên, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, nhất là đoàn viên mới kết nạp. Tổ chức các phong trào, hoạt động phù hợp, thiết thực với đoàn viên trên địa bàn dân cư để thu hút đoàn viên tham gia, hướng đoàn viên đến những giá trị của người Thanh niên Đồng Khởi mới “*Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện*” trong việc tu dưỡng, tự rèn luyện. Có kế hoạch, lộ trình cụ thể để giới thiệu những đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn cho Đảng xem xét kết nạp.

2.3. Tập trung nâng chất đội ngũ cán bộ Chi đoàn:

Xác định nguồn cán bộ chủ yếu là những đoàn viên trưởng thành từ hoạt động thực tiễn phong trào thanh niên tại địa phương, các đoàn viên học sinh, sinh viên được kết nạp tại địa bàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập về địa bàn tiếp tục hoạt động; bộ đội xuất ngũ, Ấp đội trưởng, Công an viên, con em cán bộ đảng viên, công nhân viên của địa phương,... Coi trọng việc vận động, phân công các đoàn viên có việc làm ổn định tại địa phương giữ nhiệm vụ Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn. Bí thư Chi đoàn phải thật sự là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào của Đoàn trên địa bàn dân cư, có uy tín, khả năng tập hợp, dẫn dắt thanh niên.

Làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Chi đoàn như: xây dựng chương trình tập huấn dành riêng cho cán bộ Đoàn ấp, khu phố.

Xây dựng các mô hình câu lạc bộ Bí thư Chi đoàn, xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, thường xuyên tổ chức sinh hoạt để Bí thư Chi đoàn có dịp trao đổi kinh nghiệm trong công tác.

Tạo động lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn ấp, khu phố thông qua việc định kỳ tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi các cấp, tổ chức họp mặt, tuyên dương Bí thư Chi đoàn ấp, khu phố tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn hàng năm; coi trọng việc giới thiệu kết nạp Đảng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn là đoàn viên ưu tú.

Tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hoạt động của Chi đoàn ấp, khu phố trong tỉnh.

2.4. Đổi mới công tác chỉ đạo của Đoàn các cấp; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh:

2.4.1. Đoàn cấp tỉnh:

Hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có kế hoạch sơ kết việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư. Từ đó có kế hoạch phối hợp với các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ đối với Chi đoàn.

Xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn, cán bộ Chi

đoàn hàng năm. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành riêng cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn. Chú trọng việc tổ chức tọa đàm, đối thoại để đúc kết kinh nghiệm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn.

Phát huy vai trò của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn trong công tác hỗ trợ, giúp sức cơ sở; tăng cường chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn trực thuộc theo dõi hoạt động của Chi đoàn ấp, khu phố để vừa có thông tin thực tiễn, vừa kịp thời điều chỉnh và hướng dẫn Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức các hoạt động theo định hướng, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Định hướng Ban Chấp hành Đoàn các xã, phường, thị trấn thành lập mô hình hoạt động của liên Chi đoàn tại ấp, khu phố tạo sự thống nhất trong nhận thức từ cấp tỉnh đến cơ sở trong chỉ đạo hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư.

2.4.2. Đoàn cấp huyện, thành phố:

Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ các Huyện, Thành ủy ban hành các văn bản chuyên đề về tăng cường công tác chỉ đạo của Đảng ủy xã, phường, thị trấn và đầu tư, hỗ trợ hoạt động Chi đoàn ấp, khu phố.

Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giao ban định kỳ với Bí thư chi đoàn kết hợp hỗ trợ các chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ cán bộ Đoàn. Chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức phong trào thi đua giữa các Chi đoàn với những chỉ tiêu cụ thể, thường xuyên theo dõi, định kỳ hàng quý đánh giá công tác thi đua của Chi đoàn ấp, khu phố. Đảm bảo theo phương châm: Ban Thường vụ Huyện, Thành đoàn nắm chắc đội ngũ Bí thư Chi đoàn ấp, khu phố. Ban Thường vụ Đoàn xã, phường, thị trấn quản lý và hiểu rõ từng Chi đoàn. Ban Chấp hành Chi đoàn ấp, khu phố nắm chắc tình hình thanh niên trên địa bàn.

Chỉ đạo cơ sở Đoàn rà soát và kịp thời bổ sung không để Đoàn cơ sở, Chi đoàn khuyết Bí thư, Phó Bí thư hoặc khuyết quá 1/3 số ủy viên Ban Chấp hành trong thời gian hơn 3 tháng; nắm chắc số đoàn viên thường xuyên tham gia sinh hoạt tốt, kịp thời chuyển hoặc xóa tên số đoàn viên đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt trên 3 tháng không có lý do, tiếp nhận và quản lý số đoàn viên chuyển đến.

Có kế hoạch cụ thể củng cố các Chi đoàn ấp, khu phố trung bình. Phân công Ban Chấp hành phụ trách chéo giữa các cụm; phân công Ủy viên Ban Chấp hành Huyện, Thành đoàn phụ trách, hàng tháng làm việc với Ban Thường vụ Đoàn xã, phường, thị trấn về công tác Chi đoàn ấp, khu phố. Lấy kết quả hoạt động Chi đoàn ấp, khu phố làm cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Bí thư các Huyện, Thành đoàn, Bí thư các xã, phường, thị trấn Đoàn và xếp loại hoạt động của Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc chuyển cán bộ Đoàn, đoàn viên khối công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang về tham gia sinh hoạt nơi cư trú và hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương.

2.4.3. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành các xã, phường, thị trấn Đoàn :

Xây dựng chế độ làm việc định kỳ với Chi bộ ấp, khu phố; kịp thời phối hợp với Chi ủy ấp, khu phố tăng cường các hoạt động hỗ trợ để kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi đoàn khá hoạt động cầm chừng, yếu; kịp thời đề xuất khen thưởng những sáng kiến hay, giải pháp tốt trong hoạt động của Chi đoàn ấp, khu phố.

Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn; tham dự sinh hoạt Chi đoàn ấp, khu phố, tăng cường hướng dẫn nội dung sinh hoạt, hoạt động, từng bước giao cho Ban Chấp hành Chi đoàn chủ động tổ chức các hoạt động có tính chất cùm giữa các Chi đoàn ấp, khu phố thuộc Đoàn các xã, phường, thị trấn, tăng cường các hoạt động giao lưu giữa Chi đoàn ấp, khu phố với các Chi đoàn khối ngành, trường học, chi đoàn dân quân tự vệ,...

Tham mưu với lãnh đạo các cấp, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, về chế độ, chính sách cho đội ngũ Ban chấp hành Chi đoàn ấp, khu phố, phối hợp chặt chẽ để phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả hướng dẫn xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, Chi đoàn phải xây dựng kế hoạch hoạt động, có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng; việc xây dựng chương trình kế hoạch công tác của Đoàn cơ sở, Chi đoàn phải sát với Nghị quyết của Đoàn cấp trên, cấp ủy và sát tình hình thực tế địa phương và đúng tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên.

Quản lý và nắm chắc tình hình thanh niên trong độ tuổi, số lượng thanh niên có mặt tại địa phương, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đoàn viên, theo dõi nắm bắt tâm tư của đoàn viên nhằm uốn nắn kịp thời những đoàn viên có biểu hiện lệch lạc; khắc phục tình trạng quản lý đoàn viên bằng danh sách, bằng số lượng mà không nắm được số thực đoàn viên có mặt là bao nhiêu; xử lý tốt mối quan hệ giữa các cấp bộ Đoàn trong quá trình bàn giao hoặc tiếp nhận sinh hoạt Đoàn của đoàn viên.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Cấp tỉnh:

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Tổ chức -Kiểm tra cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện Nghị quyết và phối hợp các Ban Tỉnh đoàn theo dõi hướng dẫn cơ sở thực hiện cụ thể từng nội dung của Nghị quyết.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn chọn địa bàn thành phố Bến Tre và huyện Mỏ Cày Bắc làm điểm triển khai thực hiện Nghị quyết, hàng năm có tổ chức kiểm tra đánh giá và báo cáo cho Ban Chấp hành để kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm, cuối nhiệm kỳ tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Cấp huyện và tương đương:

Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Bến Tre, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc cụ thể hóa Nghị quyết này bằng Kế hoạch thực hiện và chọn địa bàn cụ thể làm điểm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Ban Thường vụ Đoàn các huyện căn cứ điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cụ thể hoá kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình có chọn điểm để triển khai xây dựng các mô hình và chỉ đạo hướng dẫn cơ sở thực hiện Nghị quyết, thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc nhắc nhở Đoàn cơ sở, định kỳ hàng năm có sơ kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (*qua Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn*) **trước ngày 30/10**. Ngoài ra lồng ghép trong báo cáo tháng, quý có đánh giá kết quả triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất nhân rộng những mô hình, giải pháp hiệu quả đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên đây là Nghị quyết về việc đổi mới phương thức hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018 - 2022, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre báo cáo các cấp lãnh đạo theo dõi chỉ đạo, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;
- BTC TW Đoàn;
- Ban Công tác thiếu nhi TW Đoàn;
- VP 1, 2 TW Đoàn;
- TT Tỉnh ủy;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- BDV Tỉnh ủy;
- BTC Tỉnh ủy;
- Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy;
- Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy;
- UBMTTQ Tỉnh;
- TT UBH Tỉnh;
- BCH Tỉnh đoàn;
- BTV các Huyện - Thành đoàn,
Đoàn khối, Đoàn tương đương
Đoàn trường học trực thuộc;
- Các Ban Tỉnh đoàn,
- BGĐ TTHĐ TTN tỉnh;
- Lưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ



Hà Quốc Cường